

คอนเนคติ้ง ฟาวเดอ์ส แบ่งปันเครื่องมือเพื่อการ เจรจาที่ประสบความสำเร็จ



คอนเนคติ้ง ฟาวเดอ์ส พร้อมแล้วสำหรับการแบ่งปันความรู้สำหรับนักธุรกิจหญิง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเจรจาให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นงานลำดับต่อมาในเดือนมกราคมของทาง วูเมน อินบิสสิเนส (Women in Business) จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก แคมปัส กรุงเทพฯ

“เราได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจา เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งใน เพราะเราใช้การเจรจาอยู่ทุกวันตลอดเวลาแต่บ่อยครั้งที่เราทำการเจรจาไปโดยขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ด้วยเหตุผลบางประการ ผู้หญิงหลายคนรู้สึกถูกข่มขู่และไม่พร้อมสำหรับการเจรจาอย่างเป็นมืออาชีพ เราอยากจะทำให้การเจรจามีลักษณะคุณภาพลดลงและแนะนำเคล็ดลับเล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพ” ” แคทเธอรินา, ผู้ก่อตั้ง คอนเนคติ้ง ฟาวเดอ์ส กล่าวภายในงานจะได้พบกับสองนักธุรกิจหญิงซึ่งประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ ทั้งในและนอกประเทศในหลายบริษัท ซึ่งจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ รวมถึงคุณค่าของการเจรจา ทำให้นักธุรกิจหญิงได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น และสามารถนำธุรกิจขึ้นไปสู่อีกระดับได้

หนึ่งในวิทยากรอย่าง คุณภาสกรัน บุญศิริเศรษฐ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทเอคอมเมิร์ซ มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในสายอาชีพนี้ ทำให้เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเจรจาต่อรองและช่วยหาทางออกให้กับทุกฝ่ายให้บรรลุผลได้

ในงานนี้ได้ส่งคำเชิญไปยังวิทยากรหลายท่าน ซึ่งเป็นทั้งผู้มีแรงขับเคลื่อนในการพูดและเป็นนักจิตวิทยาบำบัดที่จะทำให้ผู้ฟังมีจิตใจสงบและดึงศักยภาพของทุกคนออกมาได้อย่างดี โดย คุณอมมีเลีย ญาน กูฟส์ ก็ได้รับคำเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งนี้เธอช่วยสอนผู้คนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพูดกับคนอื่นได้ดีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ทุกคนมีวิธีการพูดอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยเธออยากฝากย้ำเรื่องนี้ไปยังทุกคนว่า “แค่คำพูดง่ายๆ สามารถเปลี่ยนการเจรจาทั้งหมดให้เป็นแบบชนะ ชนะ ได้”

ต่อมา คุณเฟลิกเซีย มัวซาลิน พิธีกรในงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลลงมุ่งเน้นไปที่การช่วยพัฒนาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงแบรนดระดับโลก จนกระทั่งเธอได้ร่วมงานกับ บริษัทเอคอมเมิร์ซ เป็นหัวหน้านักวิจัยและผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร ทำให้เธอได้พัฒนากระบวนการความคิดของเธอในด้านการสื่อสารทั้งระดับส่วนบุคคลและองค์กร ด้วยทักษะนี้จึงนำไปสู่การหาจุดสำคัญในการเจรจาเพื่อทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังและเราจะสามารถเป็นผู้เจรจาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

รัชนีภา สุภัทธานนท์กุล มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com โทร 080-304-8870 เว็บไซต์: www.midas-pr.com

เกี่ยวกับ คอนเนคติ้ง ฟาวเดอ์ (Connecting Founders)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2558, คอนเนคติ้ง ฟาวเดอ์ส อุทิศตนเพื่อผลักดันผู้หญิงก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการธุรกิจ ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น วูเมน อิน บิสซิเนส (Women in Business) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในแง่ของการติดต่อและการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้ประกอบการหญิงในรุ่นต่อไป งานนี้ยังสอนผู้หญิงให้เรียนรู้สร้างธุรกิจของตนเองขึ้น และมอบวิธีการที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายของตนเอง